

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 คณะวิทยาการจัดการ (กรณีได้รับทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ที่	หลักสูตร	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่อง
1	คอมพิวเตอร์	ลักษณะสุภา บัวบางพลู	การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มควบคู่กับการใช้ใบงานในรายวิชาการประมวลผลข้อมูล สถิติและงานวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
2	คอมพิวเตอร์	ปรมรัตน์ปัญญปรัชญ์ ต້องประสงค์	การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้การอภิปรายกลุ่มควบคู่กับการใช้ความคิดรวบยอดในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3	คอมพิวเตอร์	อัญชนา ลักษณะวิรามศิริ	พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในรายวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
4	คอมพิวเตอร์	สุภาวรัตน์ คุ้มบำรุง	ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
5	คอมพิวเตอร์	กนิษฐา ศรีเอนก	การจัดการเรียนการสอน โดยใช้กรณีศึกษากับการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
6	คอมพิวเตอร์	ชวาลิน เนียมสอน	การพัฒนาการออกแบบเว็บไซต์ด้วยการสาธิตและกรณีตัวอย่างในรายวิชาการดโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
7	นิเทศศาสตร์	ปิยะนุช เพ็ญรัตน์พิมล	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการเรียนการสอนกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบเว็บไซต์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
8	บริหาร	รติวัลย์ วัฒนสิน	ความเหมาะสมในการใช้เฟสบุ๊คเป็นเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
9	บริหาร	วิจิตรา ประเสริฐธรรม	การศึกษาความคิดเห็นต่อความรู้ในการทำวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
10	บริหาร	นฤตย์รภา ททรัพย์ไพบูลย์	ทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอนก่อนและหลังการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมการบัญชี ตอนเรียน A1 และ C1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
11	บริหาร	สมธิธาร์ภ พรมศิริ	ทัศนคติต่อการใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนวิชาการกลยุทธ์การตลาดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
12	บริหาร	คณิง จารุพงษ์	ทัศนะของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียนร่วมกันของนักศึกษาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตอนเรียนC1
13	บริหาร	ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์	การศึกษาทัศนะต่อการพัฒนาการเรียนรู้อยู่โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่มและการเขียนแผนผังความคิด ในวิชาการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการสำหรับธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน ตอนเรียน A1

รายชื่อผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 คณะวิทยาการจัดการ (กรณีได้รับทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ที่	หลักสูตร	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อเรื่อง
14	บัญชี	ภัทราพร ปุณะตุง	การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้รายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 โดยใช้ชุดปฏิบัติ
15	บัญชี	สรวรยา พิณเนียม	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ตอนเรียน B1 โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)
16	บัญชี	สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์	ผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษาปีที่ 3 ตอนเรียน A1 โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)
17	บัญชี	สิรินยา สมบุญ	การวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
18	การจัดการทั่วไป	มนัสพร ธีรานุสนธิ์	การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพฤติกรรมองค์การ ต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทั่วไป ตอนเรียน B1
ศูนย์ระนอง 2			
19	นิเทศศาสตร์	พรรณี ศุภกิจอนันต์คุณ	ทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
20	นิเทศศาสตร์	ผุสดี วัฒนสาคร	การศึกษาทัศนคติต่อการเรียนการสอนวิชา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
21	นิเทศศาสตร์	ไสววรรณ คงสวัสดิ์	ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่มีต่อการประยุกต์ใช้ภาพยนตร์สั้นในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์
22	นิเทศศาสตร์	ภูษิตต์ ภูริปานิก	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตภาคปกติและภาคปกตินอกเวลาในการเรียนวิชาออกแบบโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์
23	นิเทศศาสตร์	วรรณรัตน์ ใจจนวิเชียร	ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงในรายวิชาการออกแบบสื่อวารสารสนเทศ
24	นิเทศศาสตร์	นุชฤดี รุ่ยใหม่	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างการมีวิจัยของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ระนอง 2
25	นิเทศศาสตร์	ศิริมา คงทัพ	ผลของการใช้วิธีสอนแบบบูรณาการในการพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร
26	นิเทศศาสตร์	วิภาดา มุกดา	การดำรงชีวิตที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ระนอง 2
27	นิเทศศาสตร์	วรินทร วสุนันต์	ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมสื่อสารการตลาด